



สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ นครโทรอนโต  
 ข่าวเด่นประจำสัปดาห์  
 ระหว่างวันที่ 10-14 ธ.ค. 2561

## “โทรอนโต” กลายเป็นศูนย์กลางการเงินที่ใหญ่อันดับ 3 ของโลกใน New Economy

รูปแบบของอุตสาหกรรมการเงินในทุกวันนี้กำลังอยู่ในการช่วงระหว่งการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ โดยเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ๆ (Disruptive Innovation) ได้ถูกคิดค้นและนำมาใช้มากขึ้น ผู้คนส่วนใหญ่จะคุ้นเคยกับคำว่า Fin Tech (Financial Technology) ที่สิ่งเหล่านี้ทำให้เกิดการคิดค้น Business Model ใหม่ ๆ ที่ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีระดับสูงเข้ามาทำให้การบริการที่เกี่ยวข้องกับการเงินและการลงทุนมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เช่น การทำธุรกรรมรับ-จ่าย-โอนเงินออนไลน์ของธนาคาร หรือการวิเคราะห์ข้อมูลหุ้นเพื่อช่วยการตัดสินใจของนักลงทุน โดยบริการเหล่านี้มักจะมีอยู่ในรูปแบบของบริการออนไลน์แทบทั้งสิ้น แคนาดาก็เป็นหนึ่งในประเทศที่เป็นผู้นำเข้าในเรื่องเทคโนโลยีดังกล่าว โดยปัจจุบัน โทรอนโต ซึ่งเป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดในแคนาดาที่ไม่ใช่แค่มีความสำคัญแค่ในเรื่องการค้า การลงทุน อุตสาหกรรมต่างๆ เท่านั้น แต่ภาคอุตสาหกรรมการเงินธนาคารได้กลายเป็น Hub ที่สำคัญของโลกแล้ว



จากตัวเลขสถิติล่าสุดจาก Conference Board of Canada พบว่าทุกวันนี้ “โทรอนโต” ได้กลายเป็นเมืองที่มีตำแหน่งงานที่เกี่ยวข้องกับ FinTech มากเป็นอันดับ 3 ของโลกรองจากเมืองปักกิ่ง และเซี่ยงไฮ้ (จีน) ได้แซงหน้าเมือง Financial Hub หรือเมืองเทคโนโลยี ในภูมิภาคอเมริกาเหนือ อาทิ นิวยอร์ก บอสตัน หรือ ซานฟรานซิสโก โดยในช่วง 5 ปีที่ผ่านมาเมืองโทรอนโต ได้เพิ่มตำแหน่งงานที่เกี่ยวข้องกับ Fintech เพิ่มขึ้น 55,194 ตำแหน่ง ที่มีอัตราขยายตัวระหว่างปี 2555-2560 ที่ระดับ 25.2% ในขณะที่เมืองใหญ่ๆ ในสหรัฐฯ อาทิ นิวยอร์ก บอสตัน มี

อัตราการจ้างงานในสาขา Fintech ขยายตัวเพียง 5.3% ถ้าเปรียบเทียบกับช่วงเวลาเดียวกัน ในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา ธนาคารชั้นนำในแคนาดา ได้มีการปรับเปลี่ยองค์กรครั้งใหญ่ (Restructuring) ปรับลดต้นทุน ลดจำนวนพนักงานที่ไม่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยี แต่ได้เพิ่มตำแหน่งงานที่เกี่ยวข้องกับสายงาน Fintech มากขึ้น เนื่องจากในช่วงหลายปีที่ผ่านมาธนาคารต่างๆ ในแคนาดาผ่านมรสุม ประสบปัญหาเรื่อง นโยบายอัตราดอกเบี้ยที่ต่ำ (ส่งผลให้รายได้ลดลง) และราคาน้ำมันโลกที่ลดลง (ส่งผลต่อเศรษฐกิจและการกักเงินที่ลดลง) ที่บีบให้ธนาคารต่างๆ ต้องเร่งปรับตัวโดยหันมาประยุกต์การใช้นวัตกรรมเทคโนโลยีใหม่ๆ มากขึ้นเพื่อลดต้นทุน และเพิ่มประสิทธิภาพของรูปแบบการให้บริการด้านการเงินต่างๆ กับบริษัทและผู้บริโภคต่างๆ

### ความเห็น สศค.

ในอดีต แคนาดามีชื่อเสียงในเรื่องของประเทศที่มีรั่วรายจากทรัพยากรธรรมชาติ ตั้งแต่ น้ำมัน โลหะ ทองคำ ที่เศรษฐกิจพึ่งพาการส่งออกสินค้าที่เป็น Commodity เป็นหลัก แต่คงไม่เคยมีใครได้ยืนยันว่าแคนาดาได้กลายเป็นผู้นำในเรื่อง Fintech ของโลก ซึ่งทุกวันนี้เมืองโทรอนโต ได้กลายเป็น Hub ที่สำคัญแห่งหนึ่งในภูมิภาคอเมริกาเหนือและของโลกอีกด้วย ทุกวันนี้งานที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมการเงินการธนาคาร ในเมืองโทรอนโตนั้น คิดเป็นสัดส่วน 8.3% ของตำแหน่งงานทั้งหมด ซึ่งสูงอันดับ 2 ของโลก จะเป็นรองก็เพียงเมือง Luxembourg City (ประเทศลักเซมเบิร์ก) ที่มีสัดส่วนสูงถึง 8.3% แต่ยังมีสัดส่วนมากกว่าเมืองใหญ่ๆ ของโลก อาทิ London (UK) ที่มีสัดส่วน 6.5% และนิวยอร์ก (6.4%) สถิติเหล่านี้ได้สะท้อนถึงศักยภาพและความสำคัญของเมืองโทรอนโต ในด้านการที่จะกลายเป็นศูนย์กลางด้านการเงินธนาคารที่สำคัญของโลก ใน New Economy

ติดตามความเคลื่อนไหวในการค้าระหว่างประเทศผ่านเว็บไซต์กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศที่ [www.ditp.go.th](http://www.ditp.go.th) และ [www.thaitrade.com](http://www.thaitrade.com) หรือโทรปรึกษาเรื่องการค้าระหว่างประเทศที่กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ โทร.1169 (หากโทรจากต่างประเทศติดต่อที่ โทร. +66 2792 6900)

- นโยบายภาครัฐ
  เศรษฐกิจการลงทุน
  แนวโน้มการตลาด
  รายงานสินค้าและบริการ
  อื่นๆ